

Công nhận năm: 2003

Di sản Thiên nhiên thế giới; Tiêu chí: 1



Vùng Phong Nha - Kẻ Bàng và phần lớn các giếng nước trong tọa độ 17022' - 17050' vĩ độ Bắc và 105045' - 106024' kinh độ Đông, bao gồm lãnh thổ một phần các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa trên rặng núi biên giới Việt - Lào.

Có thể nói, đây là vùng có lịch sử phát triển địa chất phức tạp và lâu dài từ Cambri đến ngày nay. Trải qua các kỳ vỡ kiến tạo quan trọng và các pha chuyển động đứt gãy, uốn nếp và uốn p đã liên tiếp tạo ra các dãy núi trùng điệp do chuyển động nâng cao và các bồn trầm tích do chuyển động sụt lún, đóng vai trò như nguyên nhân của môi trường nguyên nhân để tạo ra tính đa dạng về địa chất, địa hình - địa mạo, mạng lưới thủy văn và tính đa dạng, kỳ thú về hang động du lịch đẹp và các thành hệ đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng phát triển từ Devon đến Cacsbon - Treemi.

Sông Son có sự cội nguồn địa chất phong hóa Terrarossa bắt nguồn từ vùng đá vôi hòa vào sông Nan và rào Đáy. Tính đa dạng và đặc biệt của địa chất, địa hình, địa mạo là điểu kiện tiên quyết để kéo theo những tính đặc biệt khác nhau đó là tính đa dạng sinh học, những cảnh quan đẹp và bí hiểm, những cảnh rừng hoang sơ những khu bảo tồn thiên nhiên đầy bí mật đặc biệt những bãi đất. Giá trị khu động Phong Nha (trong vùng Karst Kẻ Bàng) là một tập hợp sinh cảnh các kỳ quan trọng cho việc bảo tồn đa dạng sinh học, tiềm năng nghiên cứu gen quý

hiếm, trong đó có những loài có giá trị toàn cầu như Sao la, Mang lớn...

Ngoài sinh cảnh thẳm sâu và động vật hoang dã, vùng Karst này chứa đựng trong lòng nó các măng đá trên 300 hang động lớn nhỏ đẹp



mạnh danh là "vùng quốc gia hang động", đang tiếp nhận trong nó nhiều điểm khảo cổ và hợp đồng các nhà thám hiểm, các nhà khoa học và du khách. Khu động Phong Nha còn là nơi đã từng tồn tại và đang hiện diện các di tích lịch sử văn hóa có giá trị cho nhiều thế hệ và những di tích khảo cổ học tiền sử, di tích văn hóa Chăm, di tích các trống đồng trong chiến tranh.

Đặc biệt, trong hệ thống các giá trị của khu vực Karst này, hệ thống động Phong Nha đã được Hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh (BCRA) đánh giá là hang động có giá trị hàng đầu thế giới với 4 điểm như: Có các sông ngầm dài nhất, có cửa hang cao và rộng nhất, có những bãi cát rộng và đẹp nhất, có những thạch nhũ đẹp nhất. Hội đồng Liên hợp 27 của Ủy ban Di sản Thế giới họp tại Paris tháng 7-2003 đã công nhận Phong Nha - Kẻ Bàng là Di sản thiên nhiên thế giới.

VFUC